



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑, ๓ มูลค่าข่าว ๔๔๘,๕๐๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สลับหน้า 1 เดลินิวส์

ๆ ไปอีกครึ่งหนึ่งแล้ว สำหรับข่าวดังในรูปแบบริ้วระหว่าง "หญิงสาว" ที่เป็นคนดัง มีสถานะ-ฐานะทางครอบครัวจัดอยู่ในระดับไฮโซ กับ "ชายหนุ่ม" ที่มีหน้าที่การงาน "เป็นคนในเครื่องแบบ" ทั้งนี้ สุกกับภาพรวมทั่ว ๆ ไป จริง ๆ เรื่องราวรัก ๆ ใคร่ ๆ ระหว่าง "หญิงมีฐานะดี-ชายในเครื่องแบบ" ก็เป็นเรื่องธรรมดา ทว่า...ก็มีบางคู่ที่เป็นคู่กันได้แบบไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดา...ก็ใช่แค่ "ผู้หญิงชอบผู้ชายในเครื่องแบบ"

ไม่ธรรมดา...เพราะชายบางรายใช้จุดเด่นนี้ตั้งเป้า "ใช้เครื่องแบบมัดใจหญิงที่มีฐานะ" ทั้งนี้... "...เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครมาขี้มกพูดถึง..." ...นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการสะท้อนผ่าน "สลับหน้า 1 เดลินิวส์" ไว้ โดย นัยนา สุภาที่ ผู้สื่อข่าวการทูตอิสระกรวด เจวิญอักษรกับกรณีผู้ชายที่มีหน้าที่การงานเป็นคาบในเครื่องแบบ บางคน "ใช้ความเป็นคนในเครื่องแบบ...จับผู้หญิงรวย ๆ" กับกรณีดังกล่าวนี้ ทาง นัยนา สะท้อนไว้ดีกว่า...โดยทั่ว ๆ ไปในแง่ของความเป็นหญิง สังคมไทยจะยอมรับความสัมพันธ์ของหญิง-ชาย คือ...ผู้ชายเป็นฝ่ายยกเลี้ยงผู้หญิง ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ได้รับการดูแลจากผู้ชาย

ในขณะที่ความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากนี้ ก็เช่น...ผู้ชายมีเมียน้อย, ผู้ชายเจ้าชู้, ผู้ชายซื้อบริการทางเพศ และรวมถึง "ผู้ชายตกถึงขั้ว

ถาร" ซึ่งสถานการณ์ดังนี้ สังคมมักจะมองว่าผู้ชายคนนี้มีความรักแต่ในทางกลับกัน กับฝ่ายผู้หญิง สังคมมักจะมองผู้หญิงไปอยู่อีกแบบหนึ่ง และหากว่าผู้หญิงรายใดมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ใช่กรอบเดิม ๆ ที่สังคมกำหนดไว้ ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มักจะถูกตัดสินในแง่ที่ไม่ดีทันที

ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่มีผู้ชายเลี้ยง หากเลิกกันแล้วผู้หญิงเอาเงินไปให้ผู้ชายอื่น สังคมจะมองทันทีว่าผู้หญิงปลอกดอกผู้ชาย แต่



มักไม่ได้มองว่าผู้ชายคนเดิมนั้นผิดอะไร หรือในกรณีที่ถูกหญิงโดนหลอกเอาเงิน สังคมก็อาจไม่มองว่าผู้ชายหลอกหลวง แต่กลับมองว่าผู้หญิงเสียทั้งตัว-เสียทั้งเงิน"

...ก็เป็นการสะท้อนที่ก่อเกิด?? ทางด้านประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดร.จิตรา คุญภิธธา ก็สะท้อนผ่าน "สลับหน้า 1 เดลินิวส์" ไว้ว่า...ส่วนหนึ่งที่ "หนูตกถึงขั้วถาร" นั้น มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันพฤติกรรมของคนในสังคมไทย



ในเรื่องนี้มัน "ซับซ้อนมากขึ้น" โดย "หนุตถถึงข้าวสาร" ในสมัยก่อนนั้น มีความหมายเพียงมีกิน หรือได้กินอิ่ม แต่ปัจจุบันมันมีคำว่า "สังคม" หรือ "มีหน้ามีตา" มาเพิ่ม

การคบหากันในสมัยนี้ มักมองในเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันเป็นที่ตั้ง ซึ่งเมื่ออยู่กับไปเรื่อย ๆ ก็อาจกลายเป็นในลักษณะต่างฝ่ายต่างก็พยายามคุมเกมกัน โดยเมื่อฝ่ายใดเกิดไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาก็จะรู้สึกเสียหน้า และในที่สุดก็อาจจะเอาจุดอ่อนของอีกฝ่ายออกมาแฉ เช่น ตาม



โซเซียลมีเดีย จนเป็นข่าวครึกโครมฮือฮา ซึ่ง...

ไม่มีใครได้ มีแต่เสียกับเสีย ทุกฝ่าย!!

"ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมดูกันที่เปลือกนอก ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เลือกผู้ชายรวย ผู้ชายที่เลือกผู้หญิงรวย ก็มี เนื่องจากติดสุข เพราะคิดว่ามีเงินคงจะสบาย มีความมั่นคงปลอดภัย ต่างจากความรักของคนส่วนใหญ่ในสมัยก่อน ที่ส่วนใหญ่ มักเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วค่อย ๆ เก็บหอมรอมริบไปด้วยกัน"...ทางประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ มศว ระบุไว้

ขณะที่ **สุเทพีศรี พึ่งโลกสูง** คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็สะท้อนถึงเรื่องเดียวกันนี้ผ่าน "สื่ूपหน้า 1 เดลินิวส์" ไว้ว่า...พฤติกรรมลักษณะนี้ ในสังคมไทยเกิดขึ้นมานานแล้ว และเกิดแม้กระทั่งในกลุ่มคนทำงานทั่ว ๆ ไป หรือคนมีตำแหน่งแห่งหนระดับชนชั้นกลางด้วยกัน ไม่ใช่จะเฉพาะคนระดับสูงไฮโซ หรือคนที่มั่งมีฐานะเท่านั้น

สถานการณ์ในสังคมทั่ว ๆ ไป ก็มีมากมายหลายปัจจัยที่สามารถจะทำให้คนสองคนมาเจอกันแล้วเกิดพฤติกรรมลักษณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา หรือการพบปะกันในการทำงาน ซึ่งก็เข้าใจได้ว่า...เป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพิง มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วก็อาจมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อย ๆ

"ในกรณีที่เลือกคบเพื่อหวังผลประโยชน์ หรือหวังเงินนั้น ก็ตีความได้ว่าคน ๆ นั้นหวังที่จะได้ประโยชน์ หวังรวยทางลัด หรือหวังจะมีหน้ามีตาในสังคม"...สุเทพีศรี กล่าว อีกทั้งยังทิ้งท้ายในเชิง "เตือนผู้หญิง" ที่อาจเป็นผู้เสียหาย อาจเจอ "ผู้ชายที่จ้องจะเป็นหนุตถถึงข้าวสาร" เอาไว้ด้วยว่า...หากรู้สึกว่าผู้ชายที่เข้ามาคบหามีการใช้เล่ห์เหลี่ยม จะให้ปลอดภัยก็ควรรักษาระยะห่างของตัวเองเอาไว้ก่อน แล้วใช้วิจญาณของตนเองในการตัดสินใจว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนอย่างไร? จะเข้ามาหลอกลวงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่??

ก็เป็นแง่มน่าคิด...โดยเฉพาะ "ผู้หญิงมีฐานะ" "ชอบชายในเครื่องแบบ"...คนที่ดี ๆ นั้นมีมาก แต่ที่จ้อง "ใช้เครื่องแบบหลอกลวงข้าวสาร" ก็มี!!!